



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสรรพสามิต กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๕๕๑๔

ที่ กค ๐๖๒๐/ ๖ ๖๓

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือ “การพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑ - ๑๐ สรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ และสรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขา

ตามที่กรมสรรพสามิตได้ให้ความเห็นชอบคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางและวิธีการประเมินผลคะแนนโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

กรมสรรพสามิตขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การอุดหนุนผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรมสรรพสามิตจึงขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางและวิธีการที่กำหนดในคู่มือการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด ในรอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ลงในระบบติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ และภายหลังจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอนุมัติผ่านระบบแล้ว ขอให้พิมพ์เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานลงนาม และส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทาง e-mail ที่ esdg@excise.go.th

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ esdg.excise.go.th > งานกพร. > พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ หรือตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ และสามารถเข้าสู่ระบบงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลลงระบบ และขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ esdg-monitor.excise.go.th

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสดศรี พงศ์อุทัย)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดเก็บภาษี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต



หมายเหตุ จดหมายเวียนทางอิเล็กทรอนิกส์



โปร่งใส เชื่อถือได้ มีมาตรฐาน
คุณธรรมซื่อสัตย์ กสพสามิต